



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๐๐๓๓.๒๐๑/ ๓๓

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง มาตรการและระบบการป้องกันการรับสินบน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

### ความเป็นมา

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๕ การป้องกันการรับสินบน MOIT ๑๒ หน่วยงานมีมาตรการป้องกันการรับสินบนที่เป็นระบบ โดยให้หน่วยงานส่งหลักฐานเพื่อแสดงถึงมาตรการและระบบการป้องกันการรับสินบน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ทั้ง ๕ ประเด็น ดังนี้

๑. ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๔. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๕. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาลของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการและกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในลักษณะสวัสดิการเชิงธุรกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

### ข้อพิจารณา

เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงออกถึงความมีสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ กล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีความอายต่อการทุจริต ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่เพิกเฉยและไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ของประชาชน จึงจัดทำประกาศโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๔ ฉบับ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศฯ จำนวน ๔ ฉบับ ที่แนบมาพร้อมนี้ และขออนุญาตเผยแพร่ประกาศฯ จำนวน ๔ ฉบับ และระเบียบอนุกรรมการสวัสดิการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ว่าด้วยการจัดสวัสดิการของโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป

(นางสาวศิริวัฒนา บุตรธนู)

นิติกร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

เรื่อง หนังสือขอลงนาม ใบประกาศ ๕



(นายประทีป คำพิชิต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

การพิจารณา

ชอบ / ดำเนินการ

ทราบ

  
(นายสุนทร อีร์พัฒนพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

26 ม.ค. 2567